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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

********************* 
ผู้มาประชุม 

๑. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายแดง  ศรีนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๓. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นางสุพิน  แรมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายมาลัย  รอกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  ๑. นายชานน  อ่อนทองหลาง  ประธานสภาเทศบาล  ลากิจ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตร ี
๒. นายประคอง  เงื่อนกลาง  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร ์ เลขนุการนายกเทศมนตร ี
๕. นายนิรุธ  งอสอน   รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
๖. นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๗. นายจตุพล  นันทน์ธนกุล  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๘. นางสาวนาริตา  ธรรมขันธ์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๙. นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง 
๑๐.นายปราการ  ถุงพุทซา  นิติกรช านาญการ 
๑๑.นายอาทิตย์  มีศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๒.นางสาวเอื้อมพร  พรมศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
-เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๕ พบว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๑ ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุมประกอบด้วย ส าเนารายงานการประชุมฯ จ านวน ๘ หน้า  เอกสารประกอบการ
ประชุม จ านวน ๑ หน้า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอย  

 ชุมชนฯ... 
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ชุมชนฯ จ านวน ๕ หน้า วันน้ีประธานสภาลากิจ  จึงขอเชิญนางร าพึง วงศ์สันติราษฎร์           
รองประธานสภาท าหน้าที่ประธานสภา เรียนเชิญรองประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยน าสวดมนต์ไหว้พระ และเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธานสภา  -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุม        

ทุกท่าน เน่ืองจากวันน้ีท่านประธานสภาลากิจ รองประธานสภาจึงท าหน้าที่ประธานสภา          
ในที่ประชุมครั้งน้ี   

   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วันน้ีขอแนะน าข้าราชการท้องถิ่นโอน(ย้าย) 
มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                        
นางสาวเอื้อมพร  พรมศรี  ขอเชิญแนะน าตัวค่ะ   

นางสาวเอื้อมพร พรมศรี -เรี ยนป ระธานสภา ท่ านสมาชิ กสภา ท่ านนายกเทศมนตรี              
ท่านผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวเอื้อมพร  พรมศรี  
ต าแหน่งเจ้ าพ นักงานธุรการปฏิบั ติ งาน โอน(ย้ าย )มาจากเทศบาลต าบลเมืองเก่า             
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่      
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสได้กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหน่ึงขอบคุณค่ะ 

ปลัดเทศบาล  -เทศบาลต าบลหนองหัวฟานยินดีต้อนรับ ซึ่งต่อไปก็จะได้ท างานร่วมกันใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี 
เพราะเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลมานาน   

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภา  -รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓ 

เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และฝ่าย
เลขานุการสภาได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมจัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก่อน
วันประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังน้ัน หากมีข้อความหรือถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพิ่มเติมขอให้
ด าเนินการตามระเบียบ    

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒ
นพงษ์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ น.              ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ซึ่งท่านเลขานุการสภาได้จัดท า
รายงานการประชุมและประสานงานในการตรวจรายงานการประชุมรวมถึงเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานทุกท่านได้ให้การต้อนรับและดูแลอ านวยความสะดวก  จากการตรวจรายงาน
กาประชุมตั้งแต่หน้าท่ี             ๑-๘ พบว่ารายงานการประชุมมีการบันทึกครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี
ข้อความหรือถ้อยค าท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด  จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ และผมขอ
เสนอให้ท่านประธานสภาขอมติ   ท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา ขอบคุณครับ   

ประธานสภา... 
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ประธานสภา  -ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้ท าหน้าที่ตรวจรายงาน      
การประชุมด้วยความละเอียดรอบคอบ  สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือเพ่ิมเติมถ้อยค า       
ในรายงานการประชุมหรือไม่ ...หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขข้อความหรือเพ่ิมเติมถ้อยค า       
ในรายงานการประชุม ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมค่ะ  

     เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมมีจ านวน  
๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๖ สามารถลงมติได้ตามระเบียบ   

ประธานสภา  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันศุกรท์ี่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ยกมือค่ะ 

   -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือ 

  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง ๑ เสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม วิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง               
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระที่  ๓   กระทู้ถาม 
   ๓.๑ ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ๔.๑ ไม่มี 
ประธานสภา  -ขณะน้ีเวลา ๑๐.๒๐ น. ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระต่อไปขอให้ทุกท่าน    

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ และขอให้เข้าห้อง
ประชุมอีกครั้งโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา ๑๐.๓๕ น.  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
   เวลา ๑๐.๓๕ น. เลขานุการสภาได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และท าการนับจ านวนสมาชิกสภาปรากฏ     
ครบองค์ประชุม ประธานสภาเทศบาลจึงด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่   
๕.๑ ขออนุมัติ โอนลดงบประมาณ   หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗) 
   (๑) โอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๙๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔๗,๐๐๐ บาท    
  โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๑,๔๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม 
๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ หลังโอนเพิ่ม ๒๐๑,๔๐๐ บาท    

ประธานสภา... 
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ประธานสภา  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อประกอบการพิจารณา ขอเชิญค่ะ 

นายกเทศมนตรี  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองหัวฟาน วันน้ีเป็นการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เหตุผลในการโอนลด
งบประมาณ สืบเนื่องจากเทศบาลได้ด าเนินการขุดลอกสระหนองโพธิ์เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับผลิต
น้ าประปาเต็มพื้นที่และมีความลึกมากแล้วและได้ท าการใส่ท่อลอดเพื่อให้เชื่อมถึงกันได้ทุกสระ           
แต่ปัจจุบันฝั่งสระหนองไร่ถูกน้ ากัดเซาะจนถึงขอบถนนเทศบาล ๔ หากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกับถนนเทศบาล ๔ ได้ (บริเวณระหว่างสระน้ าหนองโพธิ์กับสระหนองไร่)               
อาจส่งผลให้ฝั่งสระหนองไร่พังได้  ดังน้ัน เพื่อให้สระหนองไร่สามารถเก็บกักน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับฝั่งสระหนองไร่ เพื่อให้ฝั่งสระหนองไร่มีความ
มั่นคงขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้ฝั่งสระพังเพราะถ้าหากปล่อยให้ฝั่งสระพังก็จะส่งผลกระทบกับ
การกักเก็บน้ าของสระหนองโพธิ์ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจ้างเหมาขุดดิน
โดยใช้วิธีจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุ  จึงน าเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด
งบประมาณ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  -ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการโอนลดงบประมาณรายจ่ายไป
แล้วสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายด ารงศักดิ์ กันนิดา  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นในการขอโอนลด
งบประมาณประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปเพ่ิมงบประมาณในประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ้างเหมาบริการนั้น ผมสนับสนุนการด าเนินการ เข้าใจดีว่ามีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลและประชาชน แต่เป็นห่วงว่าการด าเนินการในลักษณะ
จ้างเหมาบริการเช่นนี้นั้น การด าเนินงานจะหละหลวมได้ ไม่เหมือนกับการด าเนินงานตามโครงการที่งาน
จะต้องส าเร็จตามแบบแปลน ตามผังหรือตามก าหนดเวลา มีผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงานชัดเจน                
เช่นเดียวกับการด าเนินงานในลักษณะของโครงการก่อสร้างหรือไม่ ขอฝากให้ผู้ควบคุมงานผู้ตรวจรับงาน 
ได้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดด้วยว่างานที่ออกมาคุ้มค่ากับงบประมาณของราชการหรือไม่ และขอเรียน
ถามท่านเลขานุการสภาว่าการใช้งบประมาณในการจ้างเหมาบริการนั้นมีเพดานก าหนดไว้หรือไม่ว่าใช้วิธี
จ้างเหมาบริการได้ครั้งละกี่บาท เพ่ือให้สมาชิกสภาได้ทราบด้วย ขอบคุณครับ 

นายวิชิต นวลสกุลนิภา  -เรี ยน ประธานสภ าเท ศบ าล  ผมน ายวิ ชิ ต   น วลสกุ ลนิ ภ า 
ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  ในส่วนของวงเงินที่ก าหนดในการจ้างเหมาบริการนั้นไม่มีก าหนดไว้แต่
อย่างใด             การก าหนดวงเงินจะไปผูกพันกับวิธีการจ้างตามระเบียบพัสดุเท่านั้น ในส่วนของการ
จ้างเหมาบริการการด าเนินการต่างๆ ถึงแม้จะไม่เป็นโครงการแต่การจ้างเหมาบริการก็จะมีการก าหนด
ปริมาณงาน              มีการตรวจรับงานด้วยเช่นเดียวกัน   ในการใช้งบประมาณจะมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละงานอยู่          ทุกขั้นตอน สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านสามารถตรวจสอบขั้นตอน
การด าเนินงานหรือในขณะปฏิบัติงานก็สามารถเข้าไปดูงานได้ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ครับ ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี  -เรียนประธานสภา ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัว
ฟาน      ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องการจ้างเหมาบริการเป็นชื่อของแผนงานลักษณะและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน   เป็นลักษณะเดียวกันกับโครงการ เช่น การจ้างเหมาลอกรางระบายน้ า จ้างเหมาซ่อมแซม
ถนนก่อนที่จะ  

  จ้างเหมา... 



 
๕ 

 รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓    หน้า ๕ 
 

  จ้างเหมาบริการจะมีการส ารวจและค านวณปริมาณงานว่าจะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นเงิน
เท่าไร ทุกงานที่จ้างเหมาบริการจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพียงแต่การเบิกจ่ายอยู่คนละหมวด คนละประเภทงานเท่านั้นเอง 

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภา 
เทศบาล เขต ๒ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี พูดในสภาบ่อยครั้งถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ถือว่าสภา
เทศบาลมีก าไรในการลงทุน เพ่ือพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ มีน้ าบริ โภค ก่อนลงมติวันนี้              
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหาร  งบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอโอนลด การโอนเพ่ิม
เพ่ือไปประกอบการพัฒนาในสิ่งที่ส าคัญท่ีเทศบาลเราขาดไม่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องดูแล ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายการขออนุมัติ โอนลดงบประมาณรายจ่าย      
ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญค่ะ... หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ต่อไปจะขอมติที่ประชุม 
ตรวจสอบองค์ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย   
ค่ าบ ารุ งรักษาและปรับป รุงที่ ดิ นและสิ่ ง ก่อสร้ าง ขอ โอนลด เป็ น เงิน งบประมาณ                
๑๕๐,๐๐๐ บาท  ไปเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงินงบประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  ขอให้ยกมือ 

   -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 

  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง ๑ เสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ ตามที่เสนอ เห็นชอบ ๑๐ เสียง      

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
๕.๒ ขอความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัด

ขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง (จ านวน ๑๔๒ แห่ง)      

ประธานสภา  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง ขอเรียนเชิญค่ะ 
นายกเทศมนตรี  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี

ต าบลหนองหัวฟาน ขอน าเรียนเกี่ยวกับที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปผลิตไฟฟ้าฯ ดังน้ี  ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประสบปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะ ดังน้ันจังหวัดนครราชสีมาจึงได้
จัดให้มีคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาขึ้น โดยจัดแบ่งกลุ่ม 
Cluster ในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยก าหนดให้กลุ่ม  Cluster  คง ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๔๒ แห่ง ในเขต ๑๗ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง 
อ าเภอโนนไทย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจักราช อ าเภอพระทองค า อ าเภอขามสะแกแสง 
อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอบัวลาย อ าเภอสีดา อ าเภอโนน
แดง อ าเภอประทาย อ าเภอชุมพวง อ าเภอเมืองยาง และอ าเภอล าทะเมนชัย โดยมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส าหรับรายละเอียดบันทึกข้อตงลงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านอ่านรายละเอียด
เป็นไปตามล าดับข้อได้เลยเพื่อประกอบการพิจารณาแต่จะขอสรุปให้ฟังคร่าวๆ ดังน้ี คือทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ตกลงจะด าเนินการเก็บขนและส่งขยะมูลฝอย
ท่ีเก็บได้ในท้องถิ่นของตนเองท้ังหมดไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานก าจัดขยะมูลฝอย  

  หรือโรงไฟฟ้า... 
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หรือโรงไฟฟ้าของเอกชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ซึ่งจะตั้งอยู่ที่
ต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย) ซึ่งในขั้นตอนก่อนที่
จะสามารถด าเนินการได้ตามบันทึกข้อตกลงนั้นกระบวนการต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ด้วย ดังนั้น ในการประชุมสภาสามัญของสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานครั้งนี้ นายกเทศมนตรี    
จึงได้ยื่นเสนอญัตติต่อสภาพิจารณาว่าเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน       
ของคณะกรรมการการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง     
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) คง (จ านวน  ๑๔๒ แห่ง) เพื่อจัดส่งส าเนารายงาน
การประชุมให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

ประธานสภา  -ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายหรือเสนอความเห็น ขอเชิญค่ะ 
นายด ารงศักดิ์ กันนิดา  -เรียนประธานสภา ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลง ดังน้ี  ในส่วนของเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานเราตอนน้ียังไม่เกิดปัญหาในเรื่องสถานที่ทิ้งขยะ แต่ในอนาคตเราไม่สามารถ
ทราบได้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาตอนไหน ความเห็นส่วนตัวของผมผมเห็นด้วยที่เทศบาลเราควร
ลงนามข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม Cluster คง ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นน้ี เพราะหากเราไม่เข้าร่วมตก
ลงกับเขาในตอนที่เริ่มต้น ในตอนที่กลุ่มเขาต้องการความร่วมมือ หากในอนาคตต่อไปเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานเราประสบปัญหาขึ้นมาแล้วจะไปขอเข้าร่วมกับเขาในภายหลังก็คงไม่เหมาะ 
ขอสนับสนุนการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

 ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเพิ่มเติมอีกหรือไม่... หากไม่มีต่อไปจะขอมติ
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง            
กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง (จ านวน ๑๔๒ แห่ง) ขอให้ยกมือ 

      -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 

  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง ๑ เสียง        
มติที่ประชุม  -เห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน

ด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง กับ องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง (จ านวน ๑๔๒ แห่ง) เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

๕.๓ ขอความเห็นชอบให้ราษฎรชุมชนบ้านน้อย (หมู่ ๒ ต าบลเมืองนาท) เฉพาะ 
ครัวเรือนที่เป็นสุขาภิบาลหนองหัวฟานเดิม และมีทะเบียนบ้านอยู่ในส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน       

ประธานสภา  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือประอบการพิจารณา ขอเชิญค่ะ 
นายปราการ ถุงพุทซา -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายปราการ  ถุงพุทซา  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   

ขอน าเรียนชี้แจงเหตุผลการขอความเห็นชอบสภาในการจะให้ราษฎรชุมชนบ้านน้อย             
(หมู่ ๒ ต าบลเมืองนาท) เฉพาะครัวเรือนที่เป็นสุขาภิบาลหนองหัวฟานเดิม และมีทะเบียน
บ้านอยู่ในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อยู่ในเขตพื้นที่ปกครอง          
ของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ดังน้ี 

สืบเนื่องจาก... 
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  สืบเนื่องจากในการประชุมแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัด
นครราชสีมา คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๙  มีนาคม 2563  มีมติให้ชะลอการพิจารณารูปแบบ
การแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลต าบลหนองหัวฟานไว้ก่อน  โดยให้เทศบาลแจ้งส านักทะเบียน
ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วด าเนินการให้ถูกต้อง เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้น าข้อมูล
รายละเอียดจ านวนราษฎรท่ีมีการแก้ไขถูกต้องแล้วมาด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป        
ความละเอียดแจ้งตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต(นม)๐๐๐๒/๑๗๗ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล    
มีปัญหาเรื่องที่ตั้งบ้านของราษฎรอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   ประเด็นที่ ๑ ท่ีตั้งตัวบ้านของประชาชนไม่สอดคล้องกันกับแนวเขตเทศบาลต าบล       
หนองหัวฟาน เนื่องจากค าอธิบายแนวเขตของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จากหลักเขตท่ี ๓ 
ไปหลักเขต   ท่ี ๔ จนถึงหลักเขตท่ี ๕ พบว่า แนวเขตตามแผนท่ีท่ีมีการตรวจสอบแล้วจะมี
พื้นท่ีตามรูปเส้นประ จุดท่ี ๑ (แผนท่ีเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)           
ท าให้ประชากรในหมู่ท่ี ๒ จ านวน ๙๕๒ คนและหมู่ท่ี ๑๐ จ านวน ๒๐๔ คน รวมจ านวน 
๑,๑๕๖ คนโดยประมาณ อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
   ประเด็นที่ ๒ ท่ีตั้งตัวบ้านของประชากรไม่สอดคล้องกันกับแนวเขตเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน เนื่องจากแผนท่ีแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จากหลักเขตท่ี ๓        
ไปหลักเขตท่ี ๔ จนถึงหลักเขตท่ี ๕ พบว่าแนวเขตตามแผนท่ีดังกล่าวจะมีพื้นท่ีตามรูปเส้นทึบ 
จุดท่ี ๒ (แผนท่ีเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) ท าให้ประชากรในหมู่ท่ี ๒ 
จ านวน ๒๑๓ คน โดยประมาณ อยู่นอกแนวเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
   ประเด็นที่  ๓ ท่ีตั้งตัวบ้านของประชากรไม่สอดคล้องกันกับแนวเขตเทศบาล        
ต าบลหนองหัวฟาน  เน่ืองจากเขตปกครองสุขาภิบาลเดิม ตั้งแต่มีการรวบรวมประชากร
จัดตั้งสุขาภิบาลหนองหัวฟาน  ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ จากหลักเขตที่ ๓ ไปหลักเขตที่ ๔ จนถึง
หลักเขตที่ ๕ แนวเขตจะมีพื้นที่ตามรูปพื้นที่ตามเส้นทึบจุดที่ ๓ (แผนที่เสนอประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ) ประชากรทั้งหมดได้อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของ
สุขาภิบาลหนองหัวฟาน ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคจาก
สุขาภิบาลฯ ตลอดจนได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการสุขาภิบาลฯ  และเมื่อมีการเปลี่ยนฐานะจาก
สุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบล  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒  จึงถือเป็นเขตการปกครองของเทศบาล 
โดยมีการคัดแยกครัวเรือนจากส านักทะเบียนอ าเภอเป็นส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานทั้งหมด และได้รับบริการสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคจากเทศบาล ประกอบกับได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารของ
เทศบาลมาจนถึงปัจจุบัน  กรณีของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน จึงมีประเด็นเรื่องแนวเขต
ที่ไม่ตรงกัน ๓ แนวเขต ประกอบด้วย  ๑.แนวเขตที่จะใช้แบ่งเขตเลือกตั้งตามค าอธิบาย
แนวเขตของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ, ๒.แนวเขตที่จะใช้แบ่งเขตเลือกตั้งตามแผนที่
แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ  และ  ๓.แนวเขตที่จะใช้แบ่งเขตเลือกตั้งตามการ
รวบรวมประชากรจัดตั้งเขตปกครองสุขาภิบาลหนองหัวฟานในปี  พ.ศ.๒๕๓๖   

ดังนั้น... 
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 ดังนั้น จึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เพื่อพิจารณา           
ว่าจะเห็นชอบให้ราษฎรชุมชนบ้านน้อย (หมู่  ๒ ต าบลเมืองนาท) เฉพาะครัวเรือนที่เป็น
สุขาภิบาลหนองหัวฟานเดิม และมีทะเบียนบ้านอยู่ในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของเทศบาลต าบลหนองหัวฟานต่อไปหรือไม่อย่างไร 
เพื่อแจ้งต่อนายอ าเภอขามสะแกแสงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

นายวิชิต นวลสกุลนิภา  -ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
เนื่องจากการเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นการเลือกตั้งท่ีใช้กฎหมายฉบับใหม่ ปี 
๒๕๖๒ ดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามไทม์ไลน์ของ กกต.นั้นการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเข้าประชุมการแบ่งเขตใน
ระดับจังหวัดไปแล้วสองครั้ง ตามระเบียบการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น กกต.ก าหนดให้บรรยายการ
แบ่งเขตโดยรอบ ท่ีผ่านมาการแบ่งเขตเลือกตั้งเราอธิบายว่าเขตเลือกตั้งท่ี ๑ เริ่มจากตรงไหน
ถึงตรงไหน ประชากรเท่าไหร่  และเขตเลือกตั้งท่ี ๒ เริ่มจากตรงไหนถึงตรงไหน ประชากร
เท่าไหร่ เท่านั้นเอง จะไม่มีการบรรยายแนวเขตโดยรอบ  แต่กฎหมายฉบับใหม่ต้องบรรยาย
แนวเขตในลักษณะบรรยายแนวเขตโดยรอบ ตามประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ค าบรรยายแนวเขตกับแผนท่ีในประกาศไม่สอดคล้องกัน ถ้าตามค าบรรยายแนวเขตเดิมนั้น 
หลักเขตท่ี ๔ ถึงหลักเขตท่ี ๕  ถึงแค่ประมาณบริเวณตลาดนัดบ้านเมืองนาทเท่านั้นเอง เมือง
นาทจะหลุดไปท้ังหมู่บ้าน แต่พอมาดูแผนท่ีท้ายประกาศจะเลยถนนเทศบาล ๖ ไปนิดเดียว จะ
ไม่ตรงกันแต่  ถ้าอิงข้อมูลจ านวนประชากรตั้งแต่สุขาภิบาล ประชากรของชุมชนบ้านน้อยก็จะ
อยู่ในเขตสุขาภิบาลหนองหัวฟานมาตั้งแต่เริ่มต้น   

    ต่อมาเมื่อสุขาภิบาลหนองหัวฟานเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน
และได้จัดตั้งเป็นส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอก็คัดประชากร    
ของชุมชนบ้านน้อยซึ่งเดิมเป็นประชากรของสุขาภิบาลหนองหัวฟานให้มาเป็นประชากรของ
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  ทะเบียนบ้านก็จะเป็น “ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน” ดังนั้น เมื่อ กกต.แจ้งให้เทศบาลมาด าเนินการเรื่องแนว
เขตให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  ท้ังนี้ เทศบาลเราก็ได้ให้บริการด้านสาธารณะและพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคให้กับชุมชนบ้านน้อยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นสุขาภิบาลหนองหัวฟาน รวมท้ัง
ราษฎรชุมชนบ้านน้อยได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมา  
โดยตลอด  ดังนั้นประชากรของชุมชนบ้านน้อยย่อมเป็นประชากรของเทศบาลต าบลหนอง      
หัวฟานอยู่แล้ว  เพราะฉะนั้นแนวทางที่เทศบาลจะต้องด าเนินการก็คือ ปรับให้ได้ข้อเท็จจริงว่า
สุดท้ายแล้วจะใช้แนวเขตตรงไหนท่ีถูกต้องมาเป็นข้อสรุปให้ถูกต้องในการแบ่งเขต ถ้าใช้ค า
บรรยายก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ ถ้าใช้แผนท่ีก็ชี้ชัดไม่ได้ เช่นกัน จึงยึดข้อมูลประชากรไว้ก่อน จึงท า
ในลักษณะแก้ไขแนวเขตให้ครอบคลุมชุมชนบ้านน้อย  ซึ่งประชาชนชุมชนบ้านน้อยได้ผ่านการ
ประชาคมแล้วว่าจะอยู่ในเขตเทศบาล  และในส่วนท่ีสอง สมาชิกสภาก็ต้องมีมติว่าจะเห็นชอบ
ยินดีรับให้ชุมชนบ้านน้อยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟานด้วย   เพื่อใช้เป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบรายงานอ าเภอพิจารณาด าเนินการ แล้วส่งให้กระทรวงมหาดไทยประกาศ
แนวเขตใหม่ต่อไป  ส่วนระยะเวลานั้นก าหนดไม่ได้  ดังนั้น ถ้าหากเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน
ยังไม่สามารถแบ่งเขตเลือกต้ังได้ก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เช่นเดียวกัน  

นายโสภณ... 
 
 



 
๙ 
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นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ชุมชนบ้านน้อย หมู่ท่ี ๒ บ้านเมืองนาท โดยความเห็นส่วนตัวผม
ยินดีรับให้ชุมชนบ้านน้อยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟานต่อไปเนื่องจากประชากรของ
บ้านน้อยก็ได้ร่วมมือร่วมกิจกรรมของเทศบาลเรามาโดยตลอด และขอฝากให้สมาชิกสภา
เทศบาลช่วยพิจารณารับชุมชนบ้านด้วย ขอบคุณครับ            

ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเพิ่มเติมอีกหรือไม่... หากไม่มีต่อไปจะขอมติ
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ราษฎรชุมชนบ้านน้อย (หมู่  ๒ ต าบล 
เมืองนาท) เฉพาะครัวเรือนที่เป็นสุขาภิบาลหนองหัวฟานเดิม และมีทะเบียนบ้านอยู่ใน
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน ขอให้ยกมือ 

      -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 

  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง ๑ เสียง        
มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้ราษฎรชุมชนบ้านน้อย (หมู่ ๒ ต าบลเมืองนาท) เฉพาะครัวเรือนที่เป็น

สุขาภิบาลหนองหัวฟานเดิม และมีทะเบียนบ้านอยู่ในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน อยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เห็นชอบ ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภา  -เรื่องอ่ืนๆ ในวาระการประชุมวันนี้  ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง รายงาน         

ตามวาระได้  ส าหรับสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะแจ้งหรือเสนอขอให้เสนอหลังจากที่ทางผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ได้รายงานแล้ว ขอเรียนเชิญค่ะ  

นายกเทศมนตรี  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ขอขอบคุณสภาที่พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เทศบาล
ได้เสนอ             เรื่องแรกวันน้ีขอแจ้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางสาว
กมลทิพย์ อ่อนโคกสูง ชุมชนดอนทะยิง ซึ่งบ้านได้ประสบอัคคีภัย ทางเทศบาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลได้ประกาศการให้ความช่วยเหลือครบ ๑๕ วัน แล้วดังนั้น ในวันนี้
หลังจากเลิกประชุมจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมมอบเช็คให้กับผู้ประสบภัย ใน
ส่วนของการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น นายกเทศมนตรีได้ส่งเรื่องไปยังกองทุนการ
กุศลย่าโมอ าเภอขามสะแกแสง เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ ในเบื้องต้นตามที่ได้รับแจ้งว่าจะ
ช่วยเหลือเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งตามปกติกองทุนการกุศลย่าโมมีก าหนด
ช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ในรายของเทศบาลเรานี้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงว่า
บ้านที่เกิดเหตุมีความเสียหายมาก ประเมินความเสียหายได้ประมาณสามแสนบาท ทางกองทุน
การกุศลย่าโมจึงเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้เป็น ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทางกองทุนได้เชิญประชุมเพื่อ
พิจารณาอีกครั้งในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

    เรื่องต่อไปทางผู้บริหารขอรายงานความคืบหน้าของการบริหารงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังน้ี  

 ๑.โครงการ 
 
 



 
๑๐ 
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   ๑.โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน สังกัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๗๔,๑๐๐.- บาท ยื่นเสนอ
ราคาทั้งสิ้น ๘,๗๕๑,๑๑๑.- บาท ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ ๑,๔๒๒,๙๘๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๓ ของวงเงินงบประมาณ ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอ
ราคาคือ บริษัทบีเอสซีบุญส่งคอนสตรัคชั่น แอนด์ดีไซน์ จ ากัด  อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติ
แก้ไขชื่อสถานศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้ คาดว่าจะลง
นามได้ไม่เกินสิ้นเดือน 

   ๒.โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน สังกัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๙๐๙,๕๐๐.- บาท  ยื่นเสนอ
ราคาทั้งสิ้น ๖,๙๙๐,๐๐๐.- บาท ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ ๙๑๙,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๑ ของวงเงินงบประมาณ ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอ
ราคาคือ บริษัทป้อมปราการ นคร จ ากัด   อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติแก้ไขชื่อสถานศึกษาจาก
จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้ คาดว่าจะลงนามได้ไม่เกินสิ้นเดือน 

   ๓.โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลหนองหัวฟาน วงเงินงบประมาณทั้ งสิ้น 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ยื่นเสนอราคาทั้งสิ้น ๙๖๘,๐๐๐.- บาท ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ 
๓๒,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ ของวงเงินงบประมาณ ใช้วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.ภรภัทรคอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่าง  
รอการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ  

   ๔.โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๖๘-๐๐๖ ถนนเทศบาล ๖ ชุมชนตลุงหว้า ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๕๘,๒๐๐.-บาท ยื่นเสนอราคาทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.- บาท ต่ ากว่าวงเงิน
งบประมาณ ๖๐๘,๒๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๑ ของวงเงินงบประมาณ ใช้วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาคือ หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง          

   ๕.โครงการจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา    
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.-บาท  อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติแก้ไขชื่อเทศบาลจาก 
“เทศบาลต าบลหนองบัวฟาน” เป็น “เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน”  จากจังหวัดนครราชสีมา     

   เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เทศบาลต าบลหนองหัวฟานยังเฝ้า
ระวังอย่างต่อเน่ือง การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยวต่อการแพร่ระบาดก็ได้งดการจัด
กิจกรรม งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันมาก ๆ  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาล
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปจ่ายให้ถึงที่บ้านเป็นการบริการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุ
เข้ามาเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสให้รอรับเงินที่บ้านได้เลย ตลาดนัดที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรน
ให้จัดตลาดนัดได้ตามปกติ เทศบาลได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจให้กับผู้จัดตลาดนัด ให้ทราบถึง
กระบวนการและวิธีการป้องกันตามพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข ร้านค้า ร้านตัดผม   
ก็เช่นเดียวกัน เทศบาลได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามให้ถือปฏิบัติตาม พรบ.สาธารณสุข    

การประกาศ...  
 



 
๑๑ 

 รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓    หน้า ๑๑ 
 

การประกาศเคอร์ฟิว จากเดิม ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. เป็น ๒๓.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. ลด
จ านวนชั่วโมงหน่ึงชั่วโมง  และเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือกออก ขณะน้ีเทศบาลก็ได้เริ่มท าการ
ฉีดพ่นหมอกควันทั่วทั้งพื้นที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟานเพื่อเป็นการป้องกันยุงลายซึ่งเป็น
พาหะน าเชื้อโรคไข้เลือดออก ขอบคุณค่ะ   

ประธานสภา  -สมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ...หากไม่มี
ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน
วันน้ีค่ะ ขอปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 

 
 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายวิชิต  นวลสกุลนิภา) 
       ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลน้ี สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุมสภา
เทศบาล สมัย ......... สมัยที่ ............. ครั้งที่ ....... ประจ าปี ...........  เมื่อวันที่    
.................................... 

 
 
                            (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายชานน  อ่อนทองหลาง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 


